

TOKYO PRO LAVENDER NO.2

TOKYO-GUNMA-MATSUMOTO

โตเกียว-คาวาโกเอะ-ฟุจิ-ฮาโกเน่-ชมทุ่งลาเวนเดอร์ 6 วัน 3 คืน

By Thai Airways International (TG)



- ** ชมความงามของ “ทุ่งลาเวนเดอร์” มนต์เสน่ห์..พรมธรรมชาติที่สีม่วงสวยสดใส
- ** นำท่านขึ้นสู่ “โอวาคูดานิ” ชมไข่ดำเชื่อว่าทานไข่ดำ 1 ใบ ช่วยเสริมอายุอีก 7 ปี
- ** สัมผัสบรรยากาศ “ล่องเรือโจรสลัด” ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ณ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่
- ** นำท่านย้อนล้าถวิลวัฒนธรรมกลิ่นอายสมัยเอโดะ ณ “เมืองคาวาโกเอะ” เมืองแห่งประวัติศาสตร์
- ** ชมแหล่งน้ำพุร้อนธรรมชาติ ยูบาทาเกะ ที่มีกำลังส่งน้ำกว่า 5000 ลิตร ต่อนาที
- ** ชม “ปราสาทมัตสึโมโด้” สัญลักษณ์ได้ชื่อว่าเป็น 1 ใน 3 ปราสาท ที่มีความสวยงามที่สุดของญี่ปุ่น
- ** ให้ท่านได้ผ่อนคลาย แช่น้ำแร่ออนเซ็น+บุฟเฟต์เมนูชาบูยักษ์ อิ่มไม่อั้น
- ** บริการท่านด้วยน้ำดื่มที่ญี่ปุ่นท่านละ 1ขวด/วัน

กำหนดการเดินทาง 9 - 14 สิงหาคม 2560 (วันแม่แห่งชาติ)



(หากท่านมีจองตั๋วเครื่องบินในประเทศหรือระหว่างประเทศเองครบถ้วน ขอเชิญบินกับเจ้าหน้าที่ ก่อนจองตั๋วค่ะ)

วันแรก	ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินนาริตะ
19.30 น.	พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ส่วนผู้โดยสารระหว่างประเทศ ขาออก ประตู 2 เคาน์เตอร์ D โดย สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารก่อนขึ้นเครื่อง
22.10 น.	เหินฟ้าสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 640 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง / เวลาท้องถิ่นจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
วันที่สอง	วัดนาริตะชั้น - ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ - ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ (TAMBARA LAVENDER PARK) - ย่านสถานีรถไฟเจอาร์ทาคาซากิ
06.20 น.	เดินทางถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านชม “วัดนาริตะชั้น” ตั้งอยู่บนเนินเขาใจกลางเมืองนาริตะ วัดที่ได้รับความนิยมอย่างสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันขึ้นปีใหม่จะคลาคล่ำไปด้วยผู้คนที่มาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เลือกซื้อ “เครื่องราง” หรือ “ฮู” ต่างๆ

รวมทั้งสินค้าพื้นเมืองต่างๆมากมายในราคาเป็นกันเอง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “เมืองควาโกเอะ” ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดไซตามะ เป็นย่านที่มีบ้านเรือนสมัยเอโดะตลอดแนวยาวสองข้างทาง และบริเวณนี้ยังเคยมีโกดังเก็บของอยู่หลายแห่งตั้งแต่สมัยก่อน จึงเป็นที่มาของชื่อ “ถนนคุราชูคูริ” ชื่อเป็นเส้นที่คนนิยมเดินเที่ยวชมตึกกรมบ้านช่องและสถาปัตยกรรมของเมืองนี้ ในสมัยก่อนเนื่องจากเมืองควาโกเอะเจริญรุ่งเรืองทางการค้าขายเป็นอย่างมากเปรียบได้กับโตเกียวในปัจจุบันเลยทีเดียว พ่อค้าแม่ค้าจึงร่ำรวยและมีการสร้างอาคารต่างๆขึ้นเรื่อยๆ บางอาคารก็มีอายุเก่าแก่และยังคงความดั้งเดิมมาจนถึงปัจจุบันก็มี เป็นเมืองที่ได้รับฉายาว่า “ลิตเติลเอโดะ” เนื่องจากสภาพบ้านเรือน และบรรยากาศภายในเมืองยังคงสภาพความรุ่งเรืองของสมัยเอโดะไว้ได้อย่างลงตัว

ไอโตะน้อย คือสมญา พาเรียกขาน

ที่มีย่าน โกดังเก่า สีเทาเพี้ยน

บรรยากาศ ทั้งห้างร้าน และบ้านเรือน

ยังคงเหมือน หลายร้อยปี ที่เคยเป็น

สัญลักษณ์ ที่นี้หนอ หอนาฬิกา

บอกเวลา ด้วยระฆัง ยังได้เห็น

หกโมงเช้า เทียงบายสาม หก โมงเย็น

ดีให้เห็น เพียงสี่หน คนรอฟัง

📍 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านชม "ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ (TAMBARA LAVENDER PARK)" ภายในทุ่งลาเวนเดอร์ประมาณ 5 ไร่ ต้นไม้ที่เนิ่นลาดของลานสกี จะเบ่งบานเหมือนปุปรมสีม่วง ตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคมจนถึงกลางเดือนสิงหาคม ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการชมลาเวนเดอร์ พรมสีม่วงในฤดูร้อนที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมากมาย มาเที่ยวชมและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกอย่างเต็มอิ่ม เหมาะมากสำหรับนักท่องเที่ยวไทยที่มีเวลาจำกัด สามารถชมความงามและสัมผัสกลิ่นหอมเย็นของดอกลาเวนเดอร์ในทุ่งสีม่วง โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปไกลถึงเกาะฮอกไกโด จากนั้นนำท่านสู่ “ย่านสถานีรถไฟเอจิวาซากิ” เปิดเมื่อปีค.ศ. 1884 ทำให้มีความเก่าแก่ ตั้งอยู่ในจังหวัดฮกไกโด 100 กม.ทางเหนือของโตเกียว เมืองทาคาซากิขึ้นชื่อจากการเป็นถิ่นกำเนิดของตุ๊กตาดารุมะ ซึ่งเป็นตัวรูปไข่สีแดงจ้าม้าเป็นมงคล ตามตำนานพื้นบ้าน ตุ๊กตานี้ได้รับแรงบันดาลใจจากปราชญ์ชาวพุทธชื่อดังนาม โทชิธรรมที่ขาของเขาพิการเพราะทำสมาธินานเกินไป และยังมีร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก สำนักข่าว และร้านขายเสื้อผ้าแฟชั่นอีกมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อกันอย่างจุใจ

📍 รับประทานอาหารค่ำแบบอิสระ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)

👉 พักที่ **APA HOTEL TAKASAKI-EKIMAE** หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว



วันที่สาม

เขตน้ำพุร้อนยูบาทากะ - สวนสาธารณะโอชิโตะ - เมืองมัตสึโมโต้ - ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก) - ถนนนากามาจิ+ถนนนาวาเตะ

📍 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านสู่ “ยูบาทากะ(Yubatake)” เป็นเขตนํ้าพุร้อน สัญลักษณ์ใจกลางเมืองคุซาสึ และเป็นหนึ่งในแหล่งนํ้าพุร้อนหลักๆของเมือง ซึ่งมีการส่งออกนํ้าประมาณ 5,000 ลิตรต่อนาที ได้รับการจัดอันดับเป็นแหล่งผลิตนํ้าพุร้อนที่มีปริมาณมากที่สุดในญี่ปุ่น หลังจากที่นํ้าพุร้อนเดือดในอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส และมีกลิ่นกำมะถันแล้วจะไหลไปตามท่อไม้เพื่อลดอุณหภูมิก่อนถูกแจกจ่ายไปสู่ที่พักเรียวกัง และห้องอาบน้ำสาธารณะต่างๆ จากนั้นนำท่านสู่ “สวนสาธารณะโอนิโอะชิดาชิ(Onioshidashi Park)” มีภูมิทัศน์ที่เป็นเอกลักษณ์พิเศษที่เกิดจากเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดในปี 1783 ตั้งอยู่ชายแดนฝั่งจังหวัดกุนมะ นอกจากจะได้ชมหินภูเขาไฟรูปร่างประหลาดแล้ว ยังสามารถมองเห็นวิวของเมืองโกสึเคียง และภูเขาไฟอะซามะ(Mount Asama)ในวันฟ้าโปร่งอีกด้วย และใจกลางสวนสาธารณะมีวัดทางพุทธศาสนาสำหรับสักการะเทพแห่งความเมตตาอีกด้วย

📍 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ “เมืองมัตสึโมโต้” เพื่อชมความงามของ “ปราสาทมัตสึโมโต้” (ชมด้านนอก) สัญลักษณ์ของเมือง และได้ชื่อว่าเป็น 1 ใน 3 ปราสาทที่มีความสวยงามที่สุดของญี่ปุ่น ที่สามารถรอดพ้นการถูกทำลายจากเพลิงของสงครามมาได้จนถึงปัจจุบัน ตัวปราสาทมีผนัง ที่ทาด้วยสีดำสนิททำให้มีฉายาว่า ปราสาทอิกาดำ เหมาะแก่การถ่ายรูปเป็นที่ระลึกอย่างยิ่ง จากนั้นให้ท่านช้อปปิ้ง ชื้อของที่ระลึกสไตล์ญี่ปุ่นนานาชนิด ที่ “ถนนนากามาจิและถนนนาวาเตะ” บริเวณใกล้กับปราสาท ที่ยังคงลักษณะบ้านเรือนและสิ่งก่อสร้างที่เป็นสไตล์โบราณไว้ได้อย่างดี ทำให้ได้บรรยากาศที่เหมาะสมแก่การถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกอย่างยิ่ง

📍 รับประทานอาหารค่ำแบบอิสระ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)

👉 พักที่ **MATSUMOTO TOKYU REI HOTEL** หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว



วันที่สี่

ไร่วาชาบิไดโอะ - ภูเขาไฟฟูจิ - โอชิโนะ ฮัคไค - ออนเซ็น+ขบวนยักษ์ไม้อัน

📍 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “ไร่วาชาบิไดโอะ” ตื่นตาตื่นใจกับ “ต้นวาชาบิ”มากมาย พร้อมเรียนรู้ถึงขั้นตอนการเพาะปลูกและการนำมาทำเป็นอาหาร ท่านสามารถเลือกซื้อขนมและของที่ระลึกที่ทำมาจากวาชาบิสดๆ หรือจะเลือกชิม “ไอศกรีมรสวาชาบิ” รสชาติดั้งเดิมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะแถบนี้เท่านั้น อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความงามของแปลงวาชาบิตามอัธยาศัย

วาซาบิ ชื่อนี้ ที่รู้จัก	น้อยคนนัก จะรู้ว่า มาจากไหน
คันหรือหัว ไม่เคยเห็น เป็นเช่นไร	เดี๋ยวพาไป ให้สัมผัส ชัดกับตา
เป็นฟาร์มใหญ่ กว่าใคร ในญี่ปุ่น	เปิดให้คุณ เทียวชมได้ ไร้ปัญหา
มีหลากหลาย ผลิตภัณฑ์ สรรสร้างมา	เพิ่มคุณค่า วาซาบิ ที่ปลูกเอง
ของที่นี่ เขาว่าดี กว่าที่ไหน	เป็นเพราะได้ น้ำดีมาก จากเขาสูง
เสริมเทคนิค การปลูกด้วย ช่วยบำรุง	ด้วยหมายมุง ให้เลิศรส สดทุกคำ
นอกจากนี้ ยังมีวิว ทิวทัศน์สวย	ประกอบด้วย แม่น้ำใส ไหลเย็นน่า
อิกภูเขา เหล่าต้นไม้ ไร่ที่ทำ	กั้นหน้า คือภาพจำ นำชื่อเอย

📍 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านขึ้นสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ” ที่ตั้งตระหง่านอยู่เหนือเกาะญี่ปุ่นด้วยความสูง 3,776 เมตรจากระดับน้ำทะเล นำท่านชื่นชมความงามกันแบบใกล้ชิดยังบริเวณ “ชั้น 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (หรือชั้นสูงสุดที่ทางอุทยานอนุญาตให้ขึ้นไปในวันนั้นๆ) เพื่อชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟ

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “โอชิโนะฮัทสึ” บ่อน้ำที่เกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิ ที่ใช้เวลาอันยาวนาน ในการไหลลงมาสู่พื้นดิน และซึมไปยังบ่อน้ำแต่ละบ่อ ดังนั้นน้ำที่อยู่ในบ่อ จะเป็นน้ำที่ใสสะอาด และสดชื่นมาก ในปี 1985 สถานที่แห่งนี้ยังได้ถูกเลือกให้เป็น 1 ใน 100 อันดับ แหล่งน้ำจากธรรมชาติที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นอีกด้วย

👉 พักที่ **FUJINOBOU KAEN HOTEL** หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

📍 รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม พิเศษ!! ให้ท่านได้ทานซาซิมิอันชั้นชื่อของญี่ปุ่น แบบไม่อั้น

พิเศษ! ณ โรงแรมที่พักแห่งนี้ ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ หรือ เรียกอีกอย่างว่าออนเซน เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่ จะทำให้ เลือดลมดี, ผิวพรรณสดใส, สุขภาพดี, ผ่อนคลายความเมื่อยล้า และยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายอีกด้วย



วันที่ห้า

ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - โอวาคูดานิ (BUS) - โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ท - โตเกียว - วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี - ย่านชินจูกุ

📍 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ “ฮาโกเน่” เพื่อ “ล่องเรือโจรสลัด” (ล่องสั้น 10 นาที) ยังบริเวณ “ทะเลสาบอาชิ” เพื่อให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติและชมความงามของทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อกว่า 3,000 ปีที่แล้ว และนำท่านเดินทางสู่ “หุบเขาโอวาคูดานิ” (โดยรถบัส) หุบเขานรก ที่เกิดขึ้นจากการปะทุขึ้นมาของภูเขาไฟฮาโกเน่เมื่อหลายพันปีก่อน ทำให้เกิดบ่อน้ำร้อนผุดขึ้นมาจากใต้ดิน น้ำและควัน

เหล่านี้จะมีส่วนผสมของกำมะถันอยู่ด้วยโดยความร้อนของน้ำที่ผุดขึ้นมานั้นสามารถต้มไข่ให้สุกได้เลยทีเดียว และไข่ที่ต้มจากบ่อนี้เปลือกของไข่จะมีสีดำสนิทซึ่งคนญี่ปุ่นเชื่อกันว่า “กินไข่ดำหนึ่งฟองจะทำให้อายุยืนขึ้น เจ็ดปี”

ใ คือหนึ่งใน ภูเขาไฟ ยังไม่ดับ	เพียงแค่หลับ รอดวันตื่น ขึ้นมาใหม่
เกิดของดี ที่ธรรมชาติ वादไว้ให้	เที่ยวชมได้ อีกน้ำแร่ แช่อย่างดี
มีไข่ดำ เป็นของดี ที่กล่าวขาน	ใครได้ทาน อายุยืน ขึ้นเจ็ดปี
มาทุกครั้ง ไกด์ก็ทาน มันทุกที	ชีวิตนี้ หลายร้อยปี คงไม่ตาย

📌 รับประทานอาหารกลางวันแบบอิสระ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)

จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งอย่างจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมที่ “โกเท็มบะ แพลทอรี่ เอ้าท์เล็ต” แหล่งรวมสินค้านำเข้า และสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่น โกอินเตอร์มากมาย ทั้งกระเป๋า เครื่องประดับ และนาฬิกาหรู รองเท้าแฟชั่น สินค้า สำหรับคุณหนู และสินค้าอื่นๆอีกมากมาย

นำท่านเดินทางสู่ “มหานครโตเกียว” เพื่อนำทุกท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ “วัดอาซากุสะ” วัดที่ได้ชื่อว่า เป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว ภายใน ประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำที่ศักดิ์สิทธิ์ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึ่งมักจะมีผู้คนมาราบไหว้ขอพรเพื่อ ความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นที่ตั้งของ โคมไฟยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วย ความสูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวนห้อยอยู่ ณ ประตูทางเข้าที่อยู่ด้านหน้าสุดของวัด ที่มีชื่อว่า “ประตูฟ้าคำราม” และ ถนนจากประตูเข้าสู่ตัววิหารที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองคำ มีชื่อว่า “ถนนนากามิเซะ” ซึ่งเป็นที่ตั้งของร้าน ค้าขายของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเท้า พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ให้ทุก ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากของที่ระลึก และนำทุกท่านเดิน **ถ่ายรูปคู่กับ** แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมน้ำสุมิเดะ “หอคอยโตเกียวสกาย ทรี”(Tokyo Sky tree) หอส่งสัญญาณ โทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก ... เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี้มีความสูง 634 เมตร สามารถทำลายสถิติความสูงของ หอวางตั้ง ในมณฑลกว่างโจว ซึ่งมีความสูง 600 เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ... ทิวทัศน์ของ “หอคอยโตเกียวสกายทรี”ที่บรรจุเทคโนโลยีแนวหน้าสุดสามารถมองเห็น ได้จากละแวกวัดอาซากุสะที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายแบบเมืองเก่าของเอะโตะ

จากนั้นเดินทางสู่ “ย่านชินจูกุ” ย่านแห่งความเจริญอันดับหนึ่งของกรุงโตเกียว ท่านจะได้พบกับ ห้างสรรพสินค้า และร้านขายของเป็นพันๆ ร้าน ซึ่งจะมีผู้คนนับหมื่นเดินกันขวักไขว่ ถือเป็นจุดนัดพบยอดนิยม อีกด้วย เชิญท่านเลือกชมสินค้ามากมาย อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป, นาฬิกา, เสื้อผ้า, รองเท้าแฟชั่น และ เครื่องสำอาง เป็นต้น อิสระให้ท่านได้เพลินเพลินกับการ “เลือกชมและซื้อ” สินค้าตามอัธยาศัย

ชินจูกุ ย่านใหญ่ ใจกลางเมือง

ที่รุ่งเรือง คึกคัก กว่าที่ไหน

คือสวรรค์ ของนักช้อปปิ้ง เล็กและใหญ่

ล้วนถูกใจ ทั้งห้างร้าน และการกิน

เป็นที่ตั้ง ดีกว่าการ อาการใหญ่

สถานี รถไฟ คนใช้มาก

ได้มาเยือน แล้วท่าน ไม่อยากจาก

เห็นมามาก หลายคณะ จะซ้ำเอย

สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ “สนามบินฮาเนดะ” เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ

🎉 รับประทานอาหารเช้าแบบอิสระ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)



วันที่หก สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ

00.20 น. เห็นฟ้าสู่เมืองไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 661

04.50 น. เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกับความประทับใจเต็มเปี่ยม

หมายเหตุ : รายการต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากภัยธรรมชาติ, สภาพอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น อีกทั้งโรงแรมต่างๆที่ระบุในรายการนี้อาจมีการปรับย่าน และสถานที่ตั้ง ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ยังคงไว้ซึ่งระดับในมาตรฐานเดียวกัน โดยบริษัทจะคำนึงถึงความสะดวกของเส้นทางออนทัวร์เป็นสำคัญ โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เดินทาง 9 - 14 สิงหาคม 2560 (วันแม่แห่งชาติ)

อัตราค่าบริการ สำหรับคณะ 30 ท่านขึ้นไป

ผู้ใหญ่	39,900 บาท
เด็กอายุ 7-11ปี / มีเตียง	37,900 บาท
เด็กอายุ 2-6 ปี / ไม่มีเตียง	35,900 บาท
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม (จากราคาผู้ใหญ่)	6,000 บาท
ไม่ใช้ตัวเครื่องบิน ลด (ทั้งเด็กและผู้ใหญ่)	-13,000 บาท
เด็กทารก อายุต่ำกว่า 2 ปี (ณ. วันเดินทาง) เช็คราคาตัวก่อนทำการจองค่ะ	

อัตราค่าบริการนี้รวม

- ตัวเครื่องบินไป-กลับ ตามเส้นทางและสายการบินที่ระบุใน โปรแกรม (ชั้นทัศน اجر)
- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
- ค่าธรรมเนียมน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บ (คำนวณ ณ วันที่ 23/3/2560)
- ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
- โรงแรมที่พักตามระบุไว้ในรายการ หรือในระดับเดียวกัน (พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน)
- ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง ***ไม่คุ้มครองเด็กอายุต่ำกว่า 1 เดือน
วงเงินทุนชีวิตท่านละ 2,000,000 บาท ดูแลค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุ 500,000 บาท และอาหารเป็นพิษระหว่างเดินทาง
- การบริการของมัคคุเทศก์จากเมืองไทยตลอดการเดินทาง 1 ท่าน
- น้ำดื่มที่ญี่ปุ่นท่านละ 1 ขวด / วัน (ทั้งหมด 4 วัน)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
- ค่าทำหนังสือเดินทาง / ต่อกหน้าเล่มหนังสือเดินทาง
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดืมในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก เป็นต้น
- ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทจัดให้ ในรายการทัวร์
- ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีทีเกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
- ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
- ค่าเปลี่ยนแปลงตัว กรณีไป-กลับไม่พร้อมคณะ หรือเปลี่ยนคนเดินทาง (สอบถามค่าใช้จ่ายกับเจ้าหน้าที่)
กรุณาแจ้งอย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทาง พร้อมหน้าพาสชัดเจนของคนเดินทางแทน
- ค่าธรรมเนียมน้ำมันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง
- ค่าธรรมเนียมที่ปีไกด์+คนขับรถ โดยประมาณ 2,000 เยน (ประมาณ 600 บาทไทย) เพิ่มเติมตามความพึงพอใจ
- ค่าวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น ประเภทท่องเที่ยวระยะสั้น (สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ)

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง / ชำระเงิน / การยกเลิก

- กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำท่านละ 10,000 บาท
- ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
- กรณียกเลิกการเดินทาง 31-45 วันก่อนเดินทาง ยึดมัดจำท่านละ 5,000 บาท (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)
- กรณียกเลิกการเดินทาง 21-30 วันก่อนเดินทาง ยึดมัดจำท่านละ 10,000 บาท (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)
- กรณียกเลิกการเดินทาง 11-20 วันก่อนเดินทาง ยึดเงิน 50% ของราคาทัวร์ (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)
- กรณียกเลิกการเดินทาง 10 วันก่อนเดินทาง ยึดเงิน 100% ของราคาทัวร์ (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)
- เนื่องด้วยไม่ต้องยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น ทางบริษัทฯ จะไม่ทำการเก็บเอกสารจริงใดๆ
รบกวนส่งเอกสารเป็น ตำนานหน้าพาสปอร์ตที่ชัดเจน และมีอายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
พร้อมระบุห้องนอน, อาหารที่ไม่สามารถทานได้, ที่นั่งที่ต้องการ, และเลขที่สะสมไมล์
ควรแจ้งพร้อมสำรองที่นั่ง หรือ 15 วันก่อนการเดินทาง (เป็นอย่างช้า)

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงราคาในกรณีที่มีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึงจำนวนที่ระบุ

- กรณีท่านมีการเดินทางด้วยตัวเครื่องบินภายในประเทศต้องรบกวนแจ้งให้ทราบทราบ ณ วันที่สำรองที่นั่ง หากไม่มีการแจ้งเรื่องไว้ จะไม่สามารถเรียกค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากตัวเครื่องบินดังกล่าวได้
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและภาษีตัวทุกชนิดเพิ่ม หากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
- หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตัวเครื่องบินจากกลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้
- ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
- ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
- ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นนั้น ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศเริ่มบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2556 และสามารถพำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ 15 วัน (หากผู้ยื่นประสงค์จะพำนักในประเทศญี่ปุ่นเกิน 15 วัน หรือไปทำงาน หรือมีวัตถุประสงค์อื่นๆ จะต้องยื่นขอวีซ่าตามปกติ)
- หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
- หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่ว่าจะประเทศใดจนทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ท่านอื่นๆ รวมถึงไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จำเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริษัทฯ จะทำหน้าที่ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ
- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือคนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดเชยจากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ

เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ แล้ว



โปรดทราบ สำหรับผู้เดินทาง หนังสือเดินทาง

ของท่านต้องมีอายุเหลือใช้งานมากกว่า 6 เดือนก่อนเดินทาง(ผู้เดินทางจะต้องตรวจเช็คด้วยท่านตัวเองก่อนตัดสินใจจองตั๋ว
ถ้าหากผิดพลาดใดๆ บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น)

แจ้งให้ทราบ

โปรแกรมนี้เป็นทัวร์ขายร่วมจอยทัวร์จากหลาย ๆ บริษัท ลูกด้ามาจาก
ทั่วไป ทั่วประเทศ
แจ้งท่านผู้จอง เพื่อโปรดทราบก่อนการตัดสินใจก่อนจอง

หมายเหตุสำหรับตัวสวัสดิการสายการบิน

แนะนำสำหรับผู้ซื้อตั๋วID (รบกวน) ท่านผู้เดินทางจอยทัวร์ ช่วยใช้ตัว คอนเฟิร์ม ขาไป (เที่ยวเดียวก็
ได้หรือทั้งไปและกลับ)ชนิดไหนก็ได้ เพื่อป้องกันไม่ให้พลาดโปรแกรมท่องเที่ยวร่วม
กรุ๊ปทัวร์ เนื่องจาก บริษัทได้จัดจอง รถ,โรงแรม,อาหาร,ไกด์ และอื่นๆไว้สำหรับท่าน
พร้อมเรียบร้อยแล้ว หากท่านเดินทางไปร่วมกรุ๊ปไม่ได้จะมีค่าใช้จ่ายสูงเกินไปเกิดขึ้น ซึ่ง
ไม่สามารถเรียกคืนได้ (ผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้ตัดสินใจ ดำเนินการออกตั๋วและเช็คอิน
ด้วยตัวเอง ตามสิทธิสวัสดิการของพนักงานสายการบินนั้นๆ บริษัททัวร์ไม่สามารถ
ดําการแทนท่านได้